

## การทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่จะเบิกค่าตอบแทนจากฝ่ายอัตราเงินเดือน

### ที่มา

ตามที่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน โดยจะต้องรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ส่งให้ฝ่ายอัตราเงินเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนั้น เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับเงินค่าตอบแทนต่างๆ ครบถ้วน ฝ่ายอัตราเงินเดือนจึงขอให้ช่วยตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบต่างๆ ก่อนที่จะส่ง

### รายละเอียด

แบบฟอร์มหลักในการเบิกค่าตอบแทนของคณาจารย์ คือ แบบแจ้งภาระการสอนสำหรับผู้มีภาระการสอนเกินปกติ คู่กับแบบเบิกภาระการสอนเกินปกติของคณาจารย์ประจำ นอกจากนี้ยังมีแบบแจ้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/เตรียมโครงการ แบบแจ้งอาจารย์คุมสอบวิชาโครงการ แบบเบิกภาระการสอนอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย แบบขออนุมัติทำงานอยู่เวร วันเสาร์ – อาทิตย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งแบบเบิกภาระการสอนของอาจารย์พิเศษ และแบบเบิกภาระการสอนอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นแบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด และใบลงเวลาทำงานล่วงเวลาและวันหยุด โดยเอกสารทุกฉบับต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น และต้องระบุข้อความถูกต้องครบถ้วน เช่น ชื่อวิชาที่สอน วันเดือนปีและเวลาปฏิบัติงาน ต้องตรงกับรายการที่ได้รับอนุมัติ หากมีการย้ายวันเวลาที่สอน หรือย้ายวันเวลาทำงานล่วงเวลา ต้องมีบันทึกขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงซึ่งลงนามโดยอธิการบดี การบันทึกเวลาปฏิบัติงานในวันที่ขอเบิกค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น จะต้องบันทึกทั้งเวลาเข้าและเวลาออก ขอให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกเวลาเข้า – ออก ตลอดทั้งเดือนของตนเองให้ถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป นอกจากนี้การลงนามในแบบฟอร์มก็ต้องครบถ้วนทุกระดับ หากเอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้องและครบถ้วน ฝ่ายอัตราเงินเดือนจะระงับการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะรายการที่ไม่สมบูรณ์ในเดือนนั้น รอแก้ไขแล้วจะตั้งเบิกให้ในเดือนถัดไป

### ประโยชน์

ความถูกต้องและครบถ้วน ของแบบฟอร์มที่จะเบิกค่าตอบแทนในทุกประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นอกจากจะทำให้ฝ่ายอัตราเงินเดือนสามารถทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้โดยรวดเร็วแล้ว ยังเป็นหลักประกันว่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จะได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน ดังที่ตั้งใจไว้

### ผู้ให้ข้อมูลและการติดต่อ

ชญานุช กลั่นเงิน	2221
ดารณี พูตระกูล	2205